

บทสรุป: การเจรจาระหว่างอียู-เวียดนามในการทำข้อตกลงเป็น หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)

สหภาพยุโรป และเวียดนามได้สรุปการเจรจากรทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ข้อตกลงจะช่วยปรับปรุงธรรมาภิบาลทางด้านป่าไม้ โดยมุ่งเน้นการค้าไม้ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการค้าในด้านการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายที่ถูกต้องตรวจสอบแล้วจากประเทศเวียดนามไปยังตลาดในกลุ่มประเทศ EU และตลาดอื่นๆหลังจากเกือบ 6 ปีของการเจรจา ในวันนี้ Mrs. Astrid Schomaker ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกของคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม และ Dr. Ha Cong Tuan รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม ได้ลงนามใน FLEGT VPA ซึ่งถือเป็นการสรุปข้อตกลงนี้อย่างเป็นทางการ

ในขณะนี้ทั้งสองกลุ่มจะเริ่มทำการทบทวนกฎหมายในข้อตกลง จากนั้นจะมีการแปลสัญญาเป็นภาษาหลักของกลุ่มประเทศ EU และ เวียดนาม ก่อนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องลงนามและอนุมัติสัญญาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย

ในการที่จะเริ่มข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) เวียดนามต้องพัฒนาระบบเพื่อให้มั่นใจว่าไม้ที่จะส่งออกและผลิตภัณฑ์จากไม้ มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย และระบบที่จะตรวจสอบว่าไม้ที่นำเข้ามาในประเทศเป็นไม้ที่ถูกตัดอย่างถูกกฎหมายและค้าขายอย่างถูกกฎหมายในประเทศผู้ผลิตสัญญาที่ยังครอบคลุมถึงการจัดตั้งระบบการร้องเรียนและการประเมินอย่างเป็นอิสระ รวมไปถึงข้อผูกมัดผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการจะตรวจสอบการดำเนินงานของสัญญา ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องกันใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการด้านธรรมาภิบาล และวิธีการอื่นๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้

บทสรุป: การเจรจาระหว่างอียู-เวียดนามในการทำข้อตกลงเป็น หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT)

เมื่อ VPA ได้ถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้จากเวียดนามไปยังกลุ่มประเทศ ใน EU จะต้องมีการรับรอง FLEGT เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นถูกกฎหมาย แต่ก่อนที่จะเริ่มมีการรับรอง FLEGT จะต้องมีการดำเนินการและประเมินเพื่อที่จะตรวจสอบว่าข้อผูกมัดใน VPA นั้นไม่มีช่องว่าง และระบบที่นั่นต้องสามารถปฏิบัติการให้ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ในภาคผนวกของสัญญา

นอกจากความหลากหลายของสังคม เศรษฐกิจ และ ผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้นในเวียดนามแล้ว การรับรอง FLEGT ก็ยังทำให้ธุรกิจการค้าไม้ง่ายขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มี การรับรอง FLEGT ก็จะเข้ากฎเกณฑ์การค้าไม้ของกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งห้ามไม้ผิดกฎหมายในตลาดของกลุ่มประเทศ EURO ผู้ประกอบการของกลุ่มประเทศ EU ก็จะสามารถแสดงใบรับรอง FLEGT เกี่ยวกับการค้าไม้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบข้อกำหนดการค้าไม้ของกลุ่มประเทศ EU อีก

ที่มา: http://www.ihb.de/wood/news/EU_VPA_FLEGT_52217.html